

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๑	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ...	<p>๑. ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้</p> <p>๑) การมอบหมายผู้ลงนามมีความสับสนเนื่องจาก อาจมีการออกหลักฐาน โดยมีขอการแก้ไขผู้มีอำนาจลงนาม มีผลดีในด้านความคล่องตัวแต่การมอบหมายตามที่เสนอ อาจเกิดปัญหาในเรื่องการควบคุมการออกหลักฐาน และเป็นการผิดหลักการวัดและประเมินผล</p> <p>๒) ใบรายงานผลการศึกษาคควรมอบให้นายทะเบียนออก ได้เลย</p> <p>๓) วันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรยึดถือ วันสุดท้ายที่ปฏิทินการเรียนการสอนกำหนด ให้ส่งผลการเรียน และระดับบัณฑิตศึกษาให้ยึดถือ วันที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุในข้อ ๙ ให้ชัดเจน</p> <p>๔) วันอนุมัติผลการศึกษาคือวันที่สภาวิชาการอนุมัติ</p> <p>๕) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๒. ให้นิติกรตรวจทานก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย</p>
๕.๒	การอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา เสนอให้ปริญญา และประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๑	<p>๑. อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๓ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครั้งต่อไป</p>
๕.๓	การขออนุมัติการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒	<p>๑. เห็นชอบการขออนุมัติการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเพิ่ม จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน ดังนี้</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>- แผน ก แบบ ก๒ (๑) ผู้ที่ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑๐ คน</p> <p>- แผน ก แบบ ก ๒ (๒) ผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ จำนวน ๑๐ คน ภาคพิเศษ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ศักยภาพอาจารย์ต้องเพียงพอกับจำนวนที่ขอรับ</p> <p>๒) ให้มีมาตรการเร่งรัดให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา</p> <p>๓) ให้ดำเนินการปรับแผนการรับนักศึกษา เพื่อการออกกลางคัน</p> <p>๔) ให้มีการรับนักศึกษาแบบเชิงรุกและแบบมุ่งเป้า</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อไป</p>
๕.๔	<p>การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>